

# SHB được Euromoney vinh danh là “Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam”

07:04 30/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Trong khuôn khổ giải thưởng “Awards for Excellence 2024”, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được Tạp chí Euromoney vinh danh là “Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam”.**

“Awards for Excellence” của Tạp chí Euromoney là hệ thống giải thưởng danh giá bậc nhất thế giới trong ngành tài chính - ngân hàng, với sự góp mặt của các định chế tài chính đến từ hơn 100 quốc gia mỗi năm. Danh sách những công ty, ngân hàng giành giải thưởng được lựa chọn sau quá trình đánh giá công tâm và nghiên cứu kỹ lưỡng.

Trong khuôn khổ “Awards for Excellence 2024”, Ngân hàng SHB được vinh danh là “Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam”. Theo Tạp chí Euromoney, cho vay SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) của SHB năm 2023 đã tăng trưởng 54%, cao nhất trong các ngân hàng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, SHB đã phát triển các giải pháp đồng bộ dành cho SMEs bao gồm quản lý dòng tiền và hỗ trợ thấu chi trực tuyến trên nền tảng công nghệ tự động, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2023, SHB đã triển khai dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK trên Internet Banking dành cho khách hàng doanh nghiệp. SLINK giúp ghi nhận và quản lý doanh thu chính xác theo từng điểm bán, rất hữu ích cho các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng hoặc nhiều điểm bán lẻ. Các giao dịch chuyển tới tài khoản thanh toán của doanh nghiệp được phân loại thông qua tài khoản định danh SLINK sẽ được hệ thống hóa, tích hợp và xử lý tự động nhanh chóng. Giải pháp này đã được Tạp chí The Digital Banker vinh danh tại lễ trao giải Digital CX Awards 2024.



**EUROMONEY**

**AWARDS FOR EXCELLENCE  
VIETNAM  
BEST BANK FOR  
SMES**

**2024**

**Ngân hàng SME tốt nhất 2024**



*SHB được Euromoney vinh danh là “Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam”.*

Giải thưởng “Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam” của Euromoney một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của SHB trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ đầu năm đến nay, SHB liên tục được các tổ chức quốc tế trao tặng các giải thưởng uy tín liên quan đến khối khách hàng này như “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME” (Tạp chí Alpha Southeast); “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí FinanceAsia); “Sáng kiến hợp tác SME trong nước tốt nhất” (Tạp chí ABF)...

Là một trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB đã và đang trở thành người đồng hành tin cậy của tất cả khách hàng nói chung và SMEs nói riêng. Ngân hàng không ngừng nỗ lực để đưa ra các giải pháp tài chính/phi tài chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, ứng dụng công nghệ tiên tiến cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ đa dạng, SHB đã đáp ứng những tiêu chí khắt khe, trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều định chế tài chính hàng đầu thế giới. Một trong những dấu ấn nổi bật của ngân hàng là sự kiện ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 120 triệu USD với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Khoản tín dụng này giúp SHB phát triển danh mục cho vay SMEs, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng.

Năm 2024, SHB đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “tâm - tin - tín - tri - trí - tầm”.

SHB đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng топ 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích nhất; ngân hàng bán lẻ tốt nhất đồng thời là ngân hàng nhóm đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ tới khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/shb-duoc-euromoney-vinh-danh-la-%E2%80%9Cngan-hang-smes-tot-nhat-viet-nam%E2%80%9D>